

ม.มหาสารคามอนุรักษ์ควายไทยไถนา ลงแขกดำนาแบบดั้งเดิม



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หรือ ฟาร์ม มมส.) บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมไถนาด้วยควายไทย พร้อมลงแขกดำนา ภายใต้โครงการโรงเรียนควายไทย โดยมี รศ.ดร.ศุภชัย สัมปปีโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และนำทีมสาธิตการไถนาด้วยควายไทย มีการไถคราดแปลงนาด้วยควายไทย ตลอดจนร่วมกันลงแขกปักดำนาบนพื้นที่แปลงเกษตรทดลอง 3 ไร่ตามวิถีชาวนาแบบดั้งเดิม นอกจากนี้มีการแนะนำลักษณะควายไทยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้รับทราบ และมีการแสดงหมอลำถ่ายทอดผ่านบทกลอนให้เห็นถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ควายไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นิสิต ประชาชนชาวบ้าน ตลอดจนคณะครู อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนาสีนวน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

นายณพพงษ์ ศรีอาจ ผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า "ควายไทย" เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาช้านาน มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวนาไทยอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้น ควายไทยเป็น

สัตว์ที่ใช้ประโยชน์ได้สารพัด เช่น ใช้เป็นแรงงานลากจูงรูปแบบต่างๆ ใช้เป็นอาหารเพื่อบริโภค ตลอดจนใช้มูลเป็นปุ๋ยคุณภาพดีโดยไม่ต้องซื้อหาควายไทยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย แต่ด้วยปัจจุบันวิทยาการสมัยใหม่และเทคโนโลยีต่างๆ ได้รุกคืบเข้ามา มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากควายไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากการใช้ประโยชน์จากควายเพื่อลากจูงทำนา ผู้การใช้เครื่องจักร (ควายเหล็ก) เข้ามาทดแทนเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต เป็นเหตุให้ทำให้ควายไทยถูกลดบทบาทความสำคัญลงเป็นลำดับ ถูกกีดกันออกไปเรื่อยมา คงเหลือเพียงแค่การเลี้ยงไว้เพื่อการค้าเท่านั้น ส่งผลให้วิถีการทำนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม การเลี้ยงและการใช้งานจากควายไทยแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมแทบจะเลือนหายไปจากพื้นที่ และไม่ปรากฏภาพการใช้ควายลากจูงช่วยชาวนาทำนาให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นอีกต่อไป

ด้าน รศ.ดร.ศุภชัย สัมปปีโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งด้านสนับสนุนการเรียนการสอนวิจัย และบริการวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้เลี้ยงเห็น



บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/การศึกษา-วัฒนธรรม

วันที่: พุธที่ 11 กันยายน 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3940

หน้า: 13(ล่าง)

Col.Inch: 72.86

Ad Value: 54,645

PRValue (x3): 163,935

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ม.มหาสารคามอนุรักษ์ควายไทย ฝนแล้งขาดน้ำแบบดั้งเดิม

ความสำคัญของงานใหม่ด้านการอนุรักษ์ควายไทย แม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งมีงบประมาณน้อยมากด้านการอนุรักษ์ควายไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกรมปศุสัตว์ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านั้นก็มีปัญหาและอุปสรรค โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พยายามดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำเนินการจัดทำ "โรงเรียนควายไทย" ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นฐานพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ส่วนเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรินโยบาย ทอดจอนเพื่อบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานกับงานบริการวิชาการสู่ชุมชน งานการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยการบริการวิชาการฉีดวัคซีนควายและบริการสุขภาพควาย แก่ชุมชนบ้านโพธิ์มี ซึ่งจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยมีนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ ที่เรียนวิชาโรคสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรม ทอดจอนจะมีงานวิจัยควายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อค้นหาองค์ความรู้การทำนาแบบดั้งเดิมด้วย